

CHÂN DUNG NỮ SINH VIỆT PHÁT BIỂU TRONG BUỔI GIAO LƯU HỮU NGHỊ VIỆT - TRUNG

 HỒNG ANH



LÊ NGUYỆT QUỲNH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP KHÁ ẤN TƯỢNG. NỮ SINH NÀY ĐÃ CÓ MÀN CHIA SẺ CẢM XÚC VÀ BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ TRONG CÁC SỰ KIỆN THUỘC KHUÔN KHỔ CHUYÊN THĂM CỦA CHỦ TỊCH TRUNG QUỐC TẬP CẬN BÌNH.

Chiều 13/12, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân Ngô Thị Mận cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Giáo sư Bành Lệ Viên cùng nhiều lãnh đạo cấp cao hai bên đã tham dự cuộc Gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt - Trung.

Tại buổi giao lưu, nữ sinh Lê Nguyệt Quỳnh (học sinh lớp 12E, Trường THPT Chuyên Ngữ thuộc Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQG Hà Nội) đã đại diện thế hệ trẻ Việt Nam chia sẻ cảm tưởng và những kỷ niệm sâu sắc về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt - Trung.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi tham dự cuộc Gặp gỡ nhân sỹ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước Việt - Trung, Quỳnh cho biết, bản thân cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào khi được phát biểu ở một sự kiện quan trọng của đất nước.

Trước đó, sáng 13/12, trong chương trình, Phu nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - bà Phan Thị Thanh Tâm và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - bà Bành Lệ Viên, thăm và giao lưu với sinh viên khoa Tiếng Trung, Đại học Quốc gia Hà Nội, Lê Nguyệt Quỳnh còn vinh dự biểu diễn một tiết mục văn nghệ chào mừng.

Nữ sinh này đã thể hiện ca khúc mang âm hưởng hí kịch - loại hình nghệ thuật điển tuồng của Trung Quốc, sử dụng ngôn ngữ, âm nhạc, vũ đạo. Quỳnh cho biết, đã tham khảo nhiều tư liệu để có thể chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ một cách tốt nhất.

"Em rất yêu thích nền âm nhạc Trung Quốc, đặc biệt là lối hát hí kịch đã có từ lâu đời. Em đã tự lên Youtube xem 1-2 video hướng dẫn cách luyện giọng để hát hí kịch. Sau đó, em tự mình nghe và mô phỏng các nghệ sĩ hí kịch để luyện tập", Quỳnh kể lại việc tập luyện tiết mục văn nghệ để chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Được biết, nữ sinh có vẻ ngoài trong trẻo này có bằng thành tích học tập đáng nể và niềm yêu thích đặc biệt với văn hóa của Việt Nam và Trung Quốc.

Năm 2023, Lê Nguyệt Quỳnh giành giải Nhất Chung kết cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" lần thứ 16 dành cho học sinh các trường THPT khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Lê Nguyệt Quỳnh đại diện Việt Nam sang Trung Quốc tham dự Chung kết cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" dành cho học sinh THPT toàn thế giới, tranh tài với 110 thí sinh đến từ 96 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lần đó, Lê Nguyệt Quỳnh giành giải Nhì.

Nguyệt Quỳnh đã thi đỗ HSK6 và HSKK cao cấp. HSK và HSKK là hai chứng chỉ đánh giá năng lực ngoại ngữ có giá trị quốc tế hàng đầu hiện nay đối với tiếng Trung.

Nữ sinh này còn có nhiều tài lẻ về nghệ thuật, chơi giỏi piano và có chứng chỉ piano quốc tế, chứng nhận thi định kì piano, guitar, dancesport ở các trung tâm trong nước.

Nguyệt Quỳnh chia sẻ bản thân bắt đầu theo học tiếng Trung từ năm lớp 6. "Năm đó, một người bạn của em theo học tiếng Trung. Mẹ của bạn ấy động viên em đi học cùng để cả hai có động lực hơn", Nguyệt Quỳnh kể.

Từ đó, Nguyệt Quỳnh theo học tiếng



Trung một tuần một buổi. Đến năm lớp 9, vì quá yêu thích ngoại ngữ này, nữ sinh đã quyết định thi vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Theo Nguyệt Quỳnh, để có được thành tích "khủng" với môn tiếng Trung, ngoài học việc học các từ mới và bài khóa trong sách, Quỳnh còn tranh thủ học qua phim ảnh, báo, mạng xã hội.

"Đó là những hoạt động thư giãn nhưng em thấy đây cũng là một cách khiến bản thân vừa luyện được phát âm, phản xạ tiếng Trung vừa tăng thêm sự yêu thích, niềm đam mê với bộ môn này", Nguyệt Quỳnh nói.